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เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา 

 ประธานกรรมการเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ  
ขอให้ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก แจ้งความคืบหน้าของคณะรัฐมนตรีท่ีได้มีการ
ลงพ้ืนท่ีภาคตะวันออก และมีการประชุมของคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี (ครม.สัญจร) ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ ในวันท่ี 
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุร ี

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ อธิการบดี ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า มหาวิทยาลัยได้ให้
เจ้าหน้าท่ีในวิทยาเขตจันทบุรี ดําเนินการติดตามข้อมูลการประชุม ครม.สัญจร ท่ีผ่านมา โดยมีส่วนสําคัญท่ี
เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยมีอยู่ ๒ ประเด็น คือ 
 ประเด็นท่ี ๑ การพัฒนาพ้ืนท่ีเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด โดยในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี มี
จุดโดดเด่นอยู่ท่ีผลไม้ไทย รัฐบาลได้เตรียมการผลักดันส่งเสริมให้เป็น “เมืองผลไม้ของโลก” ซึ่งจะมีการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานของผลไม้ในระดับสากล พัฒนาช่องทางการจําหน่าย พัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบการ และ
พัฒนาการประชาสัมพันธ์ ซึ่ง ครม. ได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการ 
ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้มอบให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และคณะวิชาในวิทยาเขตจันทุบรี เร่งศึกษาข้อมูล
และรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
 ประเดน็ท่ี ๒ การศึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน เพ่ือให้สอดรับการโครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการปฏิบัติ ไม่ใช่
เป็นการพัฒนาเพียงท่ีวิทยาเขตจันทบุรีเท่านั้น แต่จะรวมถึงเขตพ้ืนท่ีบางพระท่ีมีความสําคัญอีกพ้ืนท่ีหนึ่ง 
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มหาวิทยาลัยอาจผลักดันให้บางพระมีความโดดเด่นในเรื่องของสัตวศาสตร์ ท้ังนี้ บุคลากรสายวิชาการจะต้องทํา
ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ไม่ยึดติดกับหลักสูตรเดิมท่ีเคยมีมา และในการทํางานวิจัยผู้ท่ีเป็นอาจารย์จะต้องเน้น
การทําวิจัยให้เป็นในรูปของการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) รวมถึงต้องถ่ายทอด
ให้นักศึกษาสามารถดําเนินการทําวิจัยในรูปของ R2R ได้เช่นเดียวกัน 

 รองศาสตราจารย์อานนท์ เท่ียงตรง กรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้
คําแนะนําแนวทางการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งในการจัดทําหลักสูตรหรือการควบรวมหลักสูตร  
ด้านการเกษตรท่ีวิทยาเขตจันทบุรี หลักสูตรระดับปริญญาตรี จะต้องมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ คือ 
๑) ควรจัดทําหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร (ผลไม้) ๔ ปี ท่ีต้องเน้นการปฏิบัติ / ฝึกประสบการณ์ (General 
Education : GE) เป็นหลักโดยมุ่งเน้นการปฏิบัติจากแหล่งผลิต (สวนผลไม้)  ศูนย์วิจัย ตลาดและการส่งออก 
การแปรรูป รวมท้ังนักศึกษาจะต้องมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีในระดับท่ีดี๒) ควรปรับปรุง
หลักสูตร Bio Technology ให้เป็น Technology General ท่ีครอบคลุมท้ังพืชและสัตว์ และ ๓) หลักสูตร
เทคโนโลยีการอาหาร Food Science เป็นหัวใจสําคัญ มหาวิทยาลัยควรพัฒนาหลักสูตรท่ีเน้นการปฏิบัติ อีกท้ัง
ยังสามารถสร้างให้วิทยาเขตจันทบุรีเป็นแหล่งความรู้เชิงปฏิบัติและวิจัยได ้

 ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ 
กล่าวว่า อีกหนึ่งนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คือ การเน้นเรื่องอาชีวศึกษา ท่ีต้องการให้
ต่อยอดกับอุดมศึกษา 

 นางอรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบาย
ให้มีนวัตกรรมหลักสูตรใหม่ เป็นหลักสูตรท่ีมีด้วยกัน ๒ แนวทาง คือ ๑) หลักสูตรต้องตอบโจทย์อุตสาหกรรม
หลักของประเทศ และ ๒) การบูรณาการศาสตร์/หลักสูตร เช่น การนําหลักสูตรทางด้านเกษตร ควบรวมกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ก็ออกมาเป็นการเรียนการสอนในรูปแบบของเกษตรยุคดิจิทัล หรือ 
SmartFarmer และการบูรณาการหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (General Education : GE) ร่วมกับวิชาหลัก โดยให้
นักศึกษาเรียนควบคู่กัน ซึ่งต่อไปในการจัดทําหลักสูตรจะต้องเน้นการปฏิบัติการเป็นหลัก และให้นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์จากสถานประกอบการโดยตรง โดยสิ่งท่ีน่าเป็นกังวล ณ ขณะนี้คือ สถาบันอาชีวศึกษาได้เปิดการ
เรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อจํานวนผู้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้ ท้ังนี้ สถาบัน
อาชีวศึกษายังคงต้องการความช่วยเหลือจากสถาบันอุดมศึกษาในการผลิตครูท่ีมีความรู้ทางด้านอุตสาหกรรม 
และท่ีเก่ียวข้องกับสายอาชีพ อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยังคงมีนโยบายในการ
เชื่อมต่ออาชีวศึกษาเข้ากับอุดมศึกษาให้ได ้

 มหาวิทยาลัยควรเร่งพัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพ ให้มีความพร้อมและทันต่อสถานการณ์ของ
ประเทศและของโลก เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมุ่งเน้นในด้านของ
การพัฒนาครู/อาจารย์ ท้ังนี้ โครงการท่ีจะนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หากมีความ
จําเป็นในด้านของการพัฒนาคร/ูอาจารย์ ก็สามารถเพ่ิมโครงการนี้เสนอเข้ามาได้ด้วย  
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 ในกรณีของการรับนักศึกษา ต่อไปมหาวิทยาลัยสามารถรับนักศึกษาท่ีไม่จําเป็นต้องเข้าศึกษา
ตั้งแต่ชั้นปีท่ี ๑ แต่สามารถรับนักศึกษาท่ีมีการปรับพ้ืนหรือเรียนพ้ืนฐานมาแล้ว เข้าศึกษาในชั้นปีท่ี ๒ และเพ่ิมวิชา
ท่ีเป็นความต้องการของประเทศในระดับชั้นปีท่ี ๓ และ ๔ เพ่ือให้สอดคล้องและตรงตามความต้องการของประเทศ 

 นายเดชา ดีผดุง กรรมการคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ กล่าวว่า ขณะนี้ 
รัฐบาลมีความชัดเจนในการให้งบประมาณกับมหาวิทยาลัย เฉพาะภารกิจพ้ืนฐานเป็นหลัก โดยในส่วนท่ีเป็น
ภารกิจยุทธศาสตร์ และบูรณาการ จะเป็นการพิจารณาจากการดําเนินการ ว่าเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
และตอบโจทย์มากน้อยเพียงใด หากไม่มียุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องหรือตอบโจทย์ ก็จะไม่ได้งบประมาณในส่วน
ของภารกิจยุทธศาสตร์ และด้านบูรณาการ 

 มหาวิทยาลัยควรศึกษาและวิเคราะห์ในเรื่องของ The Fourth Industrial Revolution หรือ
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4 ซึ่งเป็นการต่อยอดและผสมผสานระหว่างอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันกับการ
ติดต่อสื่อสารในรูปเครือข่ายเข้าด้วยกัน (Cyber-Physical System) และมหาวิทยาลัยจะต้องมีการปรับตัว    
ให้ทันกับยุคดิจิทัล โดยเฉพาะการปรับตัวในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ทันกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 

 รองศาสตราจารย์ประวิตร พุทธานนท์ รองอธิการบดี/ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการปฏิบัติ
หน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งว่า เม่ือวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม 
คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารระดับสูง เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) วิทยาเขตระยอง โดยอธิการบดีได้มอบหมายให้เข้า
ร่วมรับฟังการประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น นโยบายในภาพรวมของการจัดการเรียนการสอน โดยในการ
สร้างบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี ให้เริ่มในกลุ่มของ EEC : Eastern Economic Corridor ก่อน รวมถึงหลักสูตร
ต่างๆ จะต้องมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตร เป็น Multi Skill , Course Set และ Module และไม่จําเป็นต้องเรียน 
๔ ปี ซึ่งอาจจะเรียนเพียง ๓ ปี หรือ ๒ ปี ท้ังนี้ ให้มหาวิทยาลัย ๑๕๕ แห่ง ศึกษาว่ามหาวิทยาลัยเก่งหรือ
เชี่ยวชาญทางด้านใด และสามารถตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาลได้ รัฐบาลก็จะให้งบประมาณในด้านนั้น ท้ังนี้ 
การสร้างคนต้องให้สามารถคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ได้ โดยมุ่งเน้นในกลุ่มของคนวัยทํางานเพ่ิมเติมด้วย 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) วิทยาเขตระยอง ได้มีการเตรียม
ความพร้อมการควบรวมอาชีวศึกษาแล้ว พร้อมท้ังมีแนวทางการเปิดรับนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพ่ือเป็นการรองรับการสมัครเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาได้ทันที ท้ังนี้ อาจารย์ผู้สอนในระดับอาชีวศึกษาต่อไปในอนาคต ไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ท่ีจบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี แต่อาจเป็นผู้ท่ีเป็นมืออาชีพมีความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ   
ในด้านท่ีถนัด มาเป็นผู้สอนก็ได ้
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 ขณะนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านหลักสูตร 
เพ่ือรองรับผู้สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ไว้เรียบร้อยแล้ว 

 คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรใหเ้รื่องดังกล่าวเป็นนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และให้มหาวิทยาลัยเร่วดําเนินการให้เป็นรูปธรรม 
โดยสามารถแบ่งออกเป็น๓ประเด็น คือ ๑) การพัฒนาด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการ
สื่อสาร ๒) การทําเกษตรสีเขียวโดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมและเน้นการปฏิบัติและ ๓) การควบรวม
หลักสูตรหรือคณะเข้าด้วยกัน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรชี่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   - ไม่มี - 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
     สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ 
     เม่ือวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

 ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดท่ีี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํา
รายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จํานวน ๘ หน้า 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  สืบเนื่อง 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ เรื่อง พิจารณากรณีครุยปริญญาสําหรับบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร ์
สรุปเรื่อง 

 ตามท่ี คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก           
ในการประชุมครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้พิจารณาทบทวนมติสภามหาวิทยาลัย กรณี
ครุยปริญญาสําหรับบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยท่ีประชุมมีมต ิดังนี้  
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๑) เห็นสมควรให้ยกเลิกมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุม    
ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ วาระ ๕.๓ เรื่อง พิจารณากรณีครุยปริญญาสําหรับบัณฑิต
คณะสัตวแพทยศาสตร ์

๒) เห็นชอบให้หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ใช้ครุยบัณฑิต มีสํารดต้นแขนหนึ่งตอน 

 ต่อมาคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก            
ในการประชุมครั้งท่ี ๒๐/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ได้พิจารณากรณีครุยปริญญาสําหรับบัณฑิต  
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้เสนอขอแก้ไขพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา 
อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลตะวันออก โดยมีสาระสําคัญคือ กําหนดให้ “ครุยสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยมหาบัณฑิต” 
ซึ่งท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ พร้อมท้ังมอบหมายให้มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทํารายละเอียดท่ีเก่ียวข้อง 
และให้นําเสนอต่อคณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับพิจารณาต่อไป 

การพิจารณา 

 คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พิจารณาแล้ว 
เห็นสมควรยืนยันตามมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๒๐/๒๕๖๐ 
เม่ือวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ท่ีมีมติเห็นชอบในหลักการการเสนอขอแก้ไขพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญา   
ในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยมีสาระสําคัญคือ กําหนดให้ “ครุยสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เช่นเดียวกับครุย
มหาบัณฑิต”พร้อมท้ังมอบหมายให้คณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับพิจารณารายละเอียด ก่อน
ดําเนินการเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาท้ังนี้ การพิจารณารายละเอียดการแก้ไขพระราชกฤษฎีกา 
สามารถศึกษาข้อมูลได้จากพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาฯ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาฯ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔     
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา   

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยดําเนินการเสนอขอแก้ไขพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญา    
ในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยมีสาระสําคัญคือ กําหนดให้ “ครุยสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เช่นเดียวกับ   
ครุยมหาบัณฑิต” พร้อมท้ังมอบหมายให้คณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับพิจารณารายละเอียด ก่อน
ดําเนินการเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับแก้ไขสมอ.๐๘ 
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  
   (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙)คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

สรุปเรื่อง 

 ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี 
๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙) รายละเอียดตามมติสภามหาวิทยาลัย วาระ ๕.๒ ท่ีแนบ  

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ส่งเอกสารการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙) เนื่องจาก 
นางสาวณัฏฐ์ธรรมา ทองเอ่ียม ได้ลาออกจากการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   
จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร ดังนี ้

 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 จากเดิม นางสาวณัฏฐ์ธรรมา  ทองเอ่ียม  (ลาออกจากการเป็นอาจารย)์ 
 แก้ไขเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมเดือน  โพธิสุวรรณ 

 การเสนอขอเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ไม่มีผลกระทบกับโครงสร้างหลักสูตรแต่อย่างใด ท้ังนี้ คณะฯ  
และมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์แล้ว ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ พร้อมท้ังได้นําเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการ      
ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข สมอ.๐๘ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามเสนอ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง พิจารณาการให้โควตาพิเศษกับนักศึกษารับเข้าใหม่ในแต่ละหลักสูตร 
   ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

สรุปเรื่อง 

 ด้วย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งท่ี    
๔/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ วาระ ๕.๔ ได้พิจารณาแนวทางปฏิบัติในการให้โควตาพิเศษกับ
นักศึกษาวิทยาเขตจันทบุรี และพิจารณาให้คณะในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สามารถ
ดําเนินการในลักษณะเดียวกับวิทยาเขตจันทบุรีได้ โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบรองอธิการบดี        
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(รองศาสตราจารย์อํานวย คําตื้อ) แต่งตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจ และในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแนวทางปฏิบัติในการให้โควตา
พิเศษกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ซึ่งท่ีประชุมมีมติมอบสํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน รวบรวมข้อมูลเพ่ือดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการ โดยมีรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์อํานวย 
คําตื้อ)  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตทุกวิทยาเขต 

 ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาการให้โควตา ได้สรุปขอบเขตของการดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 
โดยการให้โควตาพิเศษกับนักศึกษารับเข้าใหม่ในแต่ละหลักสูตร ให้มีผลตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
ท้ังนี้ ได้นําเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๓ 
มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้มีมติเห็นชอบ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป รายละเอียดตามหนังสือ ท่ี ศธ ๐๕๘๐.๑๐๐/๐๓๙ ลงวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และมติ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ วาระ ๓.๑ ท่ีแนบ  

 โดยการให้โควตาพิเศษกับนักศึกษารับเข้าใหม่ในแต่ละหลักสูตร มีรายละเอียดในการพิจารณา 
ดังต่อไปนี้  
 ๑. หลักการ และความจําเป็น 
  เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ ท่ีให้มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคมีบทบาทในการ
พัฒนาภูมิภาคของตนในด้านการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีหน้าท่ีท่ีต้องการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของชุมชน สังคม โดยให้โอกาสแก่นักเรียนท่ีศึกษาอยู่ตามโรงเรียนและวิทยาลัยต่างๆ
ในเขตภูมิภาคตะวันออกของประเทศ ให้ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ิมมากข้ึนอันจะเป็นพ้ืนฐาน
ของการพัฒนาคน สังคม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 
  ๒. วัตถุประสงค ์
    ๒.๑ การจัดให้มีนักศึกษาโควตาพิเศษ คือโควตาพิเศษ ประเภทเรียนด ี
     ๒.๑.๑ เพ่ือเป็นผู้สร้างชื่อเสียงทางด้านวิชาการให้กับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย 
    ๒.๑.๒ เพ่ือเป็นแกนนําให้นักศึกษาในรุ่นเดียวกันมีผลการเรียนดีข้ึน จากการช่วยเหลือ

เพ่ือนท่ีมีความสามารถในด้านการเรียนรู้ท่ีด้อยกว่า 
    ๒.๑.๓ เพ่ือสร้างชื่อเสียงเม่ือนักศึกษากลุ่มนี้จบการศึกษาไป 
   ๒.๒ การจัดให้มีนักศึกษาโควตาพิเศษ ประเภทกิจกรรมเด่น 
    ๒.๒.๑ เพ่ือเป็นผู้สร้างชื่อเสียงทางด้านกิจกรรมให้กับคณะ และมหาวิทยาลัย 
    ๒.๒.๒ เพ่ือเป็นแกนนําให้นักศึกษาในรุ่นเดียวกันมีการเข้าร่วมกิจกรรมมากข้ึน จาก

การช่วยเหลือเพ่ือนท่ีมีความสามารถในด้านกิจกรรมท่ีด้อยกว่า 
    ๒.๒.๓ เพ่ือสร้างชื่อเสียงเม่ือนักศึกษากลุ่มนี้จบการศึกษาไป 
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  ๓. คุณสมบัติหลักของผู้สมัคร 
   เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๓หมวด ๑การรับเข้าศึกษาข้อ ๕ผู้ท่ีจะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี ้
   ๓.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี ้
    ๓.๑.๑ มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นการเฉพาะตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร 
    ๓.๑.๒ มีคุณสมบัติตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนดเป็นกรณีพิเศษ 
   ๓.๒ ลักษณะต้องห้าม 
   ๓.๒.๑ เป็นคนวิกลจริต โรคติดต่อร้ายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคท่ีเป็นอุปสรรค

ต่อการศึกษา 
   ๓.๒.๒ เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 

   คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครประเภทโควตาพิเศษ 
   ๑. โควตาพิเศษ ประเภทเรียนด ี
    ระดับปริญญาตรี:ผู้สมัครต้องเป็นผู้กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)โดยต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียนหรือจบการศึกษาในระดับ ๒.๗๕
ข้ึนไป 
     ระดับปริญญาตรี เทียบโอน : ผู้สมัครต้องเป็นผู้กําลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง(ปวส.) ในสาขาท่ีเก่ียวข้องกับหลักสูตรท่ีเลือกสมัคร โดยต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ๓ ภาคเรียนหรือจบ
การศึกษา ๒.๗๕ข้ึนไป 
   ๒. โควตาพิเศษ ประเภทกิจกรรมเด่น 
     ระดับปริญญาตรี : ผู้สมัครต้องเป็นผู้กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียนหรือจบการศึกษาในระดับ  
๒.๒๕ข้ึนไป และต้องมีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม หรือความสามารถพิเศษอ่ืนๆ โดยมี
ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองความสามารถท่ีรับรองจากโรงเรียนหรือองค์กรระดับจังหวัดข้ึนไป 
  ระดับปริญญาตรี เทียบโอน : ผู้สมัครต้องเป็นผู้กําลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาท่ีเก่ียวข้องกับหลักสูตรท่ีเลือกสมัคร โดยต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ๓ ภาคเรียนหรือ             
จบการศึกษา ๒.๒๕ข้ึนไปและต้องมีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม หรือความสามารถ
พิเศษอ่ืนๆ โดยมีประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองความสามารถท่ีรับรองจากโรงเรียนหรือองค์กรระดับจังหวัด
ข้ึนไป 
 ๔. จํานวนโควตาพิเศษ 
    จํานวนร้อยละ ๑๐ จากจํานวนนักศึกษาท่ีกําหนดแต่ละหลักสูตรประจําปีการศึกษา 
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 ๕. การได้มาของนักศึกษาโควตาพิเศษ และการพิจารณา 
 อาจแบ่งส่วนรับนักศึกษาโควตาพิเศษตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นชอบ   
 กลุ่มเป้าหมายของแต่ละหลักสูตรของคณะคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย สามารถใช้สิทธิ์/ไม่ใช้สิทธิ์        
ให้โควตาพิเศษก็ได ้

 เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงนําเสนอต่อคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทน
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้โควตาพิเศษกับ
นักศึกษารับเข้าใหม่ในแต่ละหลักสูตร โดยให้มีผลตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

การพิจารณา 

 คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พิจารณาแล้วมี
ข้อสังเกตดังนี ้

๑) คุณสมบัติในการให้โควตาพิเศษกับนักศึกษาร ับเข้าใหม่ให้ชัดเจน โดยเฉพาะข้อ ๓ คุณสมบัติ
หลักของผู้สมัครในหัวข้อคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครประเภทโควตาพิเศษ ควรระบุรายละเอียดของ
คุณสมบัติเฉพาะให้ครบถ้วน เช่น ผู้สมัครต้องจบการศึกษาในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดใดบ้าง  ผู้สมัคร
ต้องมีภูมิลําเนาอยู่ในภาคตะวันออก และผู้สมัครต้องมีบิดา มารดา หรือญาติท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรด้วยหรอืไม่ 

๒) ข้อ ๓.๑.๑ และข้อ ๓.๑.๒ ยังไม่ได้ระบุรายละเอียดท่ีชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามข้อ ๓.๑.๑  
และ ข้อ ๓.๑.๒ จะต้องสอดคล้องกับข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ 

๓) การได้มาของนักศึกษาโควตาพิเศษและการพิจารณา ในข้อ ๕ ควรระบุวิธีการคัดเลือกให้
ชัดเจนว่ามีวิธีการคัดเลือกนักศึกษาโควตาพิเศษอย่างไร ซึ่งวิธีการคัดเลือกถือเป็นสาระสําคัญ 

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ ขอให้มหาวิทยาลัยดําเนินการปรับแก้ไข
รายละเอียดให้ครบถ้วน และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาก่อนดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมให้ความเห็นชอบในหลักการการให้โควตาพิเศษกับนักศึกษารับเข้าใหม่ในแต่ละ
หลักสูตร โดยให้มีผลตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ท้ังนี้ ขอให้มหาวิทยาลัยดําเนินการปรับแก้
รายละเอียดให้เรียบร้อย และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาก่อนดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง การขอปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
   ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน 
   ของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 

 ตามท่ี คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการ
ประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ พิจารณาร่างข้อบังคับเก่ียวกับคณะกรรมการชุดต่างๆ 
โดยรวมถึงการพิจารณาแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย (ก.ต.ส.) ในข้อ ๘ 
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ของข้อบังคับฯ ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
โดยให้ประธานแต่งตั้งจากกรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก  

 เนื่องจากในข้อบังคับฯ ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ ของข้อบังคับฯ ว่าด้วย การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้แต่งตั้งประธานซึ่งแต่งตั้งจาก
กรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยในกรณีท่ีได้
ยกเลิกความในข้อ ๘ เดิมไปแล้ว ส่งผลให้ขณะนี้องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย 
(ก.ต.ส.) จะมีเพียงประธานกรรมการเท่านั้น 

 เพ่ือให้การดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย (ก.ต.ส.) เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงขอปรับแก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีสาระสําคัญในการปรับแก้ไข ดังนี ้

๑) จัดทําข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒) ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓) ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนนิงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ ๘ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
(๑) ประธานกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
(๒) กรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ท่ีได้รับการคัดเลือก จํานวน ๑ คน เป็นกรรมการ 
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านต่างๆอีกจํานวน ๓ คน โดยให้เป็นบุคคลผู้ซึ่งมีความรู้ ประสบการณ์

และความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การบัญชีหรือการตรวจสอบภายใน ด้านการศึกษา ด้านกฎหมายหรือการบริหาร
หน่วยงานในภาครัฐ เป็นกรรมการ 

ให้ประธานกรรมการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตาม (๓) จํานวน ๑ คน  เป็นเลขานุการ 
ให้รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายจํานวน ๑ คน และผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 

เป็นผู้ชว่ยเลขานุการ 
ในการได้มาซึ่งกรรมการตาม (๓) ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวน 

๓- ๕ คน ทําหน้าท่ีคณะกรรมการสรรหาเพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์วิธีการท่ีคณะกรรมการสรรหา
กําหนด 

 ท้ังนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันท่ี ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙” 
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การพิจารณา 

 กรณีการได้มาซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตาม (๓) ควรเพ่ิมข้อความต่อท้าย “โดยการสรรหาและ
คัดเลือกจากสภามหาวิทยาลัย” หรือ “โดยให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง” และให้ตัดข้อความในวรรคสี่ “ในการได้มา
ซึ่งกรรมการตาม (๓) ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวน ๓- ๕ คน ทําหน้าท่ี
คณะกรรมการสรรหาเพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์วิธีการท่ีคณะกรรมการสรรหากําหนด” ออก 

 ท้ังนี้ ในการจัดทําข้อบังคับฯ ฉบับดังกล่าว ควรใช้เป็น “สภามหาวิทยาลัย” แทนการใช้ 
“คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก” เนื่องจากหากคณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ ปฏิบัติหน้าท่ีเสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยจะต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
ข้อบังคับอีก โดยควรเพ่ิมเป็นบทเฉพาะกาลในกรณีของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ 

 คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พิจารณาแล้ว
เห็นชอบในหลักการ และให้นําเรื่องการกํากับคุณภาพมาตรฐาน (การประกันคุณภาพ) มาเป็นอํานาจหน้าท่ี
กรรมการ ในข้อ ๑๓ (๕) พร้อมท้ังเห็นสมควรมอบหมายคณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับพิจารณา
รายละเอียดท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ และมอบหมายคณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับ
พิจารณารายละเอียดท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑ เรื่อง ติดตามผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
   ตามสรุปผลการดําเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย  
   (ก.ต.ส.) 

 ตามท่ี คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการ
ประชุมครั้งท่ี ๒๔/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้พิจารณาเรื่องสรุปผลการดําเนินงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย (ก.ต.ส.) โดยมีรายละเอียดดังนี ้

สรุปผลการติดตามการดําเนินงานของการตรวจสอบภายในประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ 
๑) การตรวจสอบดังกล่าว เป็นการตรวจสอบเฉพาะเงินนอกงบประมาณ ๓ ปี เท่านั้น ยังไม่ได้

ดําเนินการตรวจสอบในส่วนของเงินงบประมาณ 
๒) การดําเนินการท้ังหมด ๑๓ เรื่อง ๓๑ กรณี ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๑๐ กรณี และ

อีก ๒๑ กรณี เป็นการนําเสนอต่อคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ ในครั้งนี ้
๓) สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ยังไม่เคยเข้าไปตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน

และเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน 
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๔) การตรวจสอบท้ังหมดยังไม่ได้ตรวจสอบในเรื่องของการสั่งซื้อสั่งจ้าง เช่น หลักประกัน
สัญญา ซึ่งในการตรวจสอบในเรื่องนี้ จําเป็นต้องใช้หน่วยตรวจสอบท่ีมีความรู้ความสามารถและมีความ
เชี่ยวชาญในด้านนี ้

๕) การตรวจสอบให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาฯ และกฎหมายท่ีกําหนด ท้ังนี้ ในส่วนของ
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร กรมบัญชีกลาง ได้รายงานไว้ว่า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 
มีต้นทุนต่อหน่วย ๓๒๓,๒๔๐.๙๓ บาท ต่อคน/ต่อปี  วิศวกรรมศาสตร์ มีต้นทุนต่อหน่วย ๑๔๕,๐๘๕.๒๖ บาท 
ต่อคน/ต่อปี  สถาปัตยกรรมศาสตร์ มีต้นทุนต่อหน่วย ๔๙๖,๙๓๔ บาท ต่อคน/ต่อปี ซึ่งในส่วนนี้ ยังไม่มีการ
ดําเนินการวิเคราะห์ต้นทุน จึงขอฝากข้อมูลไว้ให้กับอธิการบดีท่านใหม่ได้ศึกษาและดําเนินการต่อไป 

๖) การตรวจสอบครั้งนี้ ไม่รวมถึง กรณีของการยืมเงินทดรองราชการ จํานวนเงิน ๑๐ ล้านบาท 
เนื่องจากเรื่องนี้ไม่ได้เข้าสู่ระบบของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย 

 ซึ่งท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้อธิการบดีดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ ภายใน ๓๐ วัน พร้อมท้ังมีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 เนื่องจากได้ล่วงเลยเวลามาพอสมควรแล้ว นายเดชา ดีผดุง ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย (ก.ต.ส) จึงขอติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยว่าได้
ดําเนินการไปแล้วมากน้อยเพียงใด 

การพิจารณา 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ อธิการบดี/กรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภา
มหาวิทยาลัยฯ ได้ชี้แจงว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามสรุปผลการติดตามการดําเนินงานตรวจสอบ
ภายในท้ัง ๖ ข้อแล้ว ซึ่งดําเนินการเรียบร้อยแล้วร้อยละ ๗๐ โดยในหลายเรื่องเป็นภารกิจปกติของงาน
ตรวจสอบภายใน ท้ังนี้มีความเห็นว่า ในส่วนท่ีคณะกรรมการ ก.ต.ส. ควรพิจารณาคือ หน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ ๔ ข้อ ไม่ใช่เป็นเพียงพิจารณาว่าสํานักงานตรวจสอบภายในดําเนินการอย่างไรแต่คณะกรรมการฯ 
ต้องพิจารณาว่ามหาวิทยาลัยดําเนินการได้ถูกต้องหรือไม่ โดยจะพิจารณาจากข้อมูลท่ีสํานักงานตรวจสอบ
ภายใน หรือข้อมูลท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ เช่น ในการจัดทําระบบการตรวจสอบ หากคณะกรรมการฯ เห็นว่า
มหาวิทยาลัยยังมีระบบการตรวจสอบท่ีไม่เพียงพอ ก็สามารถเสนอให้มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําระบบเพ่ิม 
ท้ังนี้ คณะกรรมการ ก.ต.ส. มีภารกิจท่ีสําคัญคือ การตรวจสอบว่าสภามหาวิทยาลัยดําเนินการเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลหรือไม่ ซึ่งขณะนี้ได้มีการเสนอปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ในส่วนขององค์ประกอบคณะกรรมการ เพ่ือให้การดําเนินงาน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ 
ขอให้มหาวิทยาลัยจัดทําสรุปรายงานทางการเงิน เสนอต่อท่ีประชุมด้วย เนื่องจากคณะกรรมการฯ ยังไม่เคย
พิจารณาข้อมูลในส่วนนี ้
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ อธิการบดี/กรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภา
มหาวิทยาลัยฯ ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากขณะนี้ มหาวิทยาลัยติดปัญหาในส่วนของพ้ืนท่ีจักรพงษภูวนารถ และอุเทน
ถวาย ท่ีต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดทางการเงินเพ่ิมเติม ท่ีผ่านมามหาวิทยาลัยจึงยังไม่สามารถสรุปรายงาน
ทางการเงินให้แล้วเสร็จได้ แต่อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยจะเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จทันภายในเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ให้ได ้

 คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เห็นสมควรให้
มหาวิทยาลัยจัดทําข้อมูลรายละเอียดนําเสนอในครั้งถัดไป และในส่วนของรายงานทางการเงินขอให้
มหาวิทยาลัยเร่งดําเนนิการให้แล้วเสร็จและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

มติท่ีประชุม 
 ท่ีประชุมรับทราบ และขอให้มหาวิทยาลัยจัดทําข้อมูลรายละเอียดนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ในครั้งถัดไป พร้อมท้ังขอให้มหาวิทยาลัยเร่งดําเนินการสรุปรายงานทางการเงินให้เรียบร้อย และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

  

 

 ประธานกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่านและปิดการประชุม โดยกําหนดนัดประชุมครั้งถัดไปคือ   
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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